



ปณิญาวายุกัษ

วันที่ ๑๑ เดือน สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมวายุกัษ ๔ กระทรวงการคลัง กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นวันที่มีการลงนามบันทึกความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามปัญหา การทุจริตร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ องค์การต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) โดยนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายวิสุทธิ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงการคลัง และ ดร. สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ด้วยฉันทานุมัติจาก นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต นายจักรกฤษณ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ นายสุวิชัย โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงาน บริหารหนี้สาธารณะ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ และนายเกษฎา จินะวิจารณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวทุกระดับและทุกคน ของกระทรวงการคลัง ได้ร่วมกันประกาศว่า ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป จะปฏิบัติ หน้าที่ราชการโดยซื่อสัตย์ สุจริต เลิกรับผลประโยชน์ที่มีควรรับทั้งหลายทั้งปวง และไม่ทุจริต ทั้งในรูปแบบของตัวเงิน สิ่งของ และเวลาราชการ จะประพฤติตนอย่างมีจริยธรรมและคุณธรรม ของข้าราชการที่ดีด้วยความโปร่งใส ปลอดจากคอร์รัปชันและจากการกระทำการทุจริตทุกประการ

พวกเราร้องขอให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบการดำเนินการตามปณิญา วายุกัษนี้ของพวกเรา และร้องขอให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเลิกจ่ายผลประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น ให้แก่พวกเราเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ พวกเราขอให้เชื่อมั่นว่าการดำเนินการตามปณิญาวายุกัษนี้จะไม่ส่งผลทางลบ ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติการตามภารกิจหลักของหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง และจะไม่ส่งผลต่อคุณภาพของการให้บริการ การเพิ่มต้นทุนและการอำนวยความสะดวก ทางการค้า การลงทุน และการดำเนินการอื่นๆ แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

ประกาศให้ทราบทั่วกัน

พวกเราข้าราชการ พนักงานราชการ

ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว

กระทรวงการคลัง



ช่องทางด่วนสายตรงถึงผู้บริหาร
แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต

Email :

Whistle & Change@Mof.go.th

สายด่วน hotline

๑๖๘๙